

Số: 02/BPB-CT

Côn Đảo, ngày 18 tháng 11 năm 2019

BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH MTTQ HUYỆN
(Tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Kính thưa: - Chủ tọa kỳ họp;
- Các vị lãnh đạo huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các vị khách quý;
- Kính thưa toàn thể cử tri.

Lời đầu tiên, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (huyện Côn Đảo) tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND và đại biểu khách mời cùng toàn thể cử tri trên địa bàn huyện lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Kỳ họp lần thứ 15, HĐND huyện khóa XI đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Năm 2019, là năm diễn ra đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, là năm thứ tư thực hiện nghị quyết lần thứ IX đại hội đảng bộ Huyện Côn Đảo; Chúng ta vô cùng phấn khởi khi tình hình phát triển kinh- tế xã hội của huyện nhà đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt là ngành du lịch và dịch vụ có sự tăng trưởng vượt bậc. Nền kinh tế huyện đang chuyển dịch đúng theo cơ cấu mà Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra; các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường và mở rộng; nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Ủy ban MTTQVN huyện đồng tình với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo vừa trình bày. Đồng thời, tôi xin phát biểu một số ý kiến làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong việc phối hợp với HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân.

1. Trong năm qua, cùng với việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQVN Huyện Côn Đảo lần thứ VIII, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được củng cố, kiện toàn về cơ cấu, thành phần, số lượng, đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã

tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được duy trì thực hiện và đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

2. Mọi quan hệ phối hợp giữa HĐND, UBND với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị được đảm bảo bằng các quy chế, chương trình phối hợp hành động cụ thể để cùng chăm lo xây dựng và củng cố chính quyền vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Quyết định phát triển kinh tế - xã hội do các cơ quan nhà nước cấp trên và UBND huyện đề ra.

3. Trong năm 2019, Ủy Ban MTTQVN Huyện đã cùng với các Ban của HĐND thực hiện công tác giám sát tại các cơ quan, ban, ngành và các cuộc giám sát chuyên đề để trực tiếp nắm bắt tình hình KT-XH của huyện. Chủ trì, phối hợp tổ chức tốt, chất lượng các hội nghị tiếp xúc giữa Đại biểu HĐND với cử tri để tạo điều kiện cho đại biểu lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri; đồng thời, lấy ý kiến của tổ chức thành viên để ghi nhận, tổng hợp ý kiến phản ánh, đề đạt của hội viên, đoàn viên với Kỳ họp HĐND lần này; qua đó Mặt trận tập hợp đầy đủ ý kiến của cử tri và nhân dân để phản ánh đến các cấp có thẩm quyền.

4. Đặc biệt trong năm 2019, Ủy ban MTTQVN huyện đã ký kết với Ủy Ban Nhân dân huyện kế hoạch liên tịch phối hợp tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2019 - 2020. Phối hợp cùng chính quyền trong việc tổ chức nhiều cuộc đối thoại với công dân nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tranh chấp đất đai, xây dựng. Đây là một trong những vấn đề nóng và bức xúc luôn được đông đảo cử tri quan tâm, theo dõi.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trên, huyện nhà cũng còn chịu nhiều tác động bởi những yếu tố không thuận lợi như: hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, chưa đồng bộ; hoạt động du lịch và các ngành dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Nguồn điện, nước tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của Côn Đảo trong thời gian tới; vấn đề xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và các tệ nạn xã hội sẽ tiếp tục phát sinh là những vấn đề mà nhân dân toàn huyện quan tâm. Vì vậy cần có sự nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác điều hành của chính quyền nhằm tìm ra các giải pháp khắc phục hiệu quả hơn.

Tại Kỳ họp lần này, thay mặt UB MTTQ VN huyện tôi xin phát biểu một số vấn đề có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương; đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan, đơn vị quan tâm giải quyết:

1. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, việc lập lại trật tự văn minh đô thị, công tác kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng sai phép, không phép được tăng cường thực hiện; Một số sai phạm đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số nội dung chưa được xử lý dứt điểm, đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu và tham mưu chặt chẽ hơn khi ban hành các quyết định cưỡng chế; cần ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vụ vi phạm mới phát sinh; kịp thời tiếp nhận và xử lý các thông

tin từ nhân dân và Khu dân cư cung cấp về những vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, không nên để việc đã rồi thì mới tổ chức đối thoại và buộc cưỡng chế.

3. Giá bồi thường cho người dân khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất trong thời gian qua là chưa “phù hợp với giá đất trên thị trường” tại Côn Đảo, là quá thấp so với giá giao dịch, chuyển nhượng tại thời điểm Nhà nước bồi thường giá đất. Do đó, đã phát sinh khiếu nại và gây không ít khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thời gian qua, cũng như các dự án sẽ triển khai trong thời gian tới. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với Tỉnh sớm nâng mức bồi thường giá đất cho phù hợp, linh hoạt và cần tính tới địa bàn đặc thù như Côn Đảo trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan. Trong đó, cần quan tâm đến các thủ tục khảo sát, đề nghị mức giá bồi thường. MTTQ, các đoàn thể huyện đề nghị được tham gia ở giai đoạn đầu tiên trong việc đề xuất với tỉnh mức giá bồi thường cho nhân dân. Việc thu hồi đất và bồi thường để giải phóng mặt bằng khi làm các dự án cần thông báo rộng rãi để nhân dân biết thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai thực hiện.

4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực môi trường, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt những trường hợp đổ, tập kết rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan đô thị và mất vệ sinh khu trung tâm Côn Đảo. Đề nghị UBND huyện cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt để các dự án liên quan đến môi trường sớm triển khai thực hiện, có giải pháp quản lý và bố trí bãi tập kết rác thải xây dựng để đảm bảo cho môi trường Côn Đảo.

5. Đề nghị UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt là lĩnh vực quản lý thuế, giá cả, các loại hình kinh doanh, dịch vụ, vấn đề quản lý nhân hộ khẩu, công tác quản lý dân nhập cư,... Riêng việc quản lý dân nhập cư nếu không thực hiện tốt sẽ ảnh hưởng đến an sinh xã hội, không đảm bảo được chỉ tiêu giảm nghèo mà huyện đề ra và dễ phát sinh các ngành nghề như bán vé số, bán hàng rong,... ảnh hưởng đến hình ảnh huyện VH Côn Đảo.

6. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy và các tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng; Đề nghị Công an huyện tiếp tục tăng cường tuần tra, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo.

7. Cử tri và nhân dân huyện nhà rất tâm đắc với Nghị quyết số 06/NQ/HU ngày 20/08/2019 của BCH Đảng bộ huyện khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc đảng bộ Huyện Côn Đảo. Ủy ban MTTQVN huyện cũng đã ký kết kế hoạch liên tịch với UBND huyện trong phối hợp tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2019 – 2020. UBMTTQ VN huyện đề nghị UBND tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện, trong đó cần tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ, thái độ phục vụ,

văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCC, viên chức khi tiếp nhận và giải quyết công việc của các tổ chức, cá nhân; đồng thời UBMTTQVN sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện để thực hiện và sẽ tham gia giám sát các nội dung trên.

Trên đây là những vấn đề được cử tri huyện nhà quan tâm; UBMTTQ VN huyện đề nghị Hội đồng nhân dân đưa vào chương trình nghị sự Kỳ họp lần này.

Cuối cùng, thay mặt UBMTTQ VN huyện xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TTr.HU;
- TTr. HĐND, UBND huyện;
- Các đoàn thể CT-XH huyện;
- Lưu.

TM. ỦY BAN MTTQVN HUYỆN
CHỦ TỊCH



Huyền Chi Chanh Liên